
sþ. 407. Fyrirspurn [149. mál]
til menntamálaráðherra um veitinga sölu í þjóðleikhúsinu.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

Hvers vegna var veitingaaðstaðan í þjóðleikhúsinu seld einstaklingi á leigu?


